

## CÁC BÀI HỌC DÀNH CHO CHỊ EM

### Bài 1

#### Tầm quan trọng của chị em trong nếp sống Hội thánh

Đọc Kinh văn: Ga. 3:28; 1 Cô. 12:13; 11:2-16; Mat. 1:16, 18; Gi. 12:3; 20:1, 11-18;  
Lu. 8:2-3; Công. 12:12

**I. Trong Christ, là Đầu của Thân thể, không có sự khác biệt giữa người nam và người nữ, nhưng trong Thân thể có sự khác biệt giữa người nam và người nữ, tức là giữa các anh em và chị em – Ga. 3:28; 1 Cô. 12:13; 11:2-16:**

- A. 1 Cô-rin-tô chương 11 nói rõ về sự khác biệt giữa người nam và người nữ, đặc biệt trong vấn đề quyền làm đầu – 11:2-16.
- B. Điều này cho thấy rằng trong Hội thánh sự khác biệt giữa anh em và chị em vẫn còn tồn tại; trong Christ sự khác biệt này không tồn tại, nhưng trong Hội thánh, tức trong Thân thể, sự khác biệt giữa người nam và người nữ vẫn duy trì.
- C. Chúng ta không nên nghĩ rằng vì sự khác biệt giữa người nam và người nữ vẫn còn tồn tại trong Thân thể nên thế đứng của các chị em không quan trọng; nếu đây là ý tưởng của chúng ta thì chúng ta đang sai trật.

**II. Nếu đọc toàn bộ Tân Ước, chúng ta sẽ nhận thức rằng trong nếp sống Hội thánh, từ một khía cạnh nào đó, thế đứng và chức năng của chị em quan trọng hơn của anh em:**

- A. Ba bước chính được Chúa Jesus thực hiện là nhục hóa, đóng đinh và phục sinh; mỗi bước này đều có liên hệ đến một chị em:
  - 1. Chúa được nhục hóa qua mẹ Ngài là Ma-ri – Mat. 1:16, 18.
  - 2. Ngay trước khi Ngài bị đóng đinh, Ma-ri, em của Ma-thê, đã xức dầu chân của Chúa để [sửa soạn] chôn Ngài – Gi. 12:3.
  - 3. Sau khi Ngài phục sinh, người đầu tiên thấy Chúa Jesus là Ma-ri Ma-đơ-len – 20:1, 11-18.
  - 4. Các chị em cần nhận thức rằng họ là những người đem sự nhục hóa, sự đóng đinh và sự phục sinh của Chúa đến cho nhiều người.
- B. Theo Lu-ca 8:2-3, khi Chúa Jesus ở trên đất, người cung ứng những điều vật chất cho Chúa và các môn đồ Ngài không phải là nhóm các anh em mà là nhóm các chị em.
- C. Trong Công vụ các Sứ đồ 12:12, sau khi Phi-e-rơ được phóng thích khỏi ngục, ông đến nhà của Ma-ri, mẹ Giăng, nơi có nhiều thánh đồ đang cầu nguyện; buổi nhóm cầu nguyện được tổ chức trong nhà của chị em ấy đã cung ứng nhiều sự sống cho Hội thánh trong loại hoàn cảnh này.
- D. Trong La Mã chương 16, Phao-lô đề cập đến tên của nhiều chị em trong lời chào thăm các thánh đồ – La. 16:1-3, 6, 12-13.
- E. Nếu đọc tất cả các thư tín Tân Ước cho đến cuối sách Khải thị, chúng ta sẽ nhận ra rằng thế đứng và chức năng của chị em có thể quan trọng hơn của anh em:
  - 1. Chúng ta có thể ví sánh các anh em như xương của thân thể vật lí, và các chị em như máu.
  - 2. Để có một thân thể khỏe mạnh, chúng ta cần xương là bộ khung, và chúng ta cần máu để cung ứng sự sống của thân thể; với thân thể, máu thì quan trọng hơn xương.
- F. Nếu muốn Thân thể được mạnh mẽ, khỏe khoắn và cường tráng thì các chị em phải đúng đắn:

1. Cũng nghiêm trọng như khi chúng ta có vấn đề về máu, hễ khi nào có điều gì đó sai trật giữa vòng chị em thì Thân thể cũng có trọng bệnh.
  2. Vì vậy, một Hội thánh địa phương mạnh hay yếu, khỏe hay bệnh, tùy thuộc chủ yếu vào các chị em:
    - a. Bất kể các anh em tốt đẹp thế nào nhưng nếu các chị em là nan đề thì Hội thánh sẽ gặp rắc rối; mặt khác, nếu không có nan đề giữa các chị em thì sẽ không có nan đề trong Hội thánh; các chị em là nhân tố của sự bình tĩnh và hòa bình, và họ cũng có thể là nhân tố của sự rắc rối và lộn xộn – La. 16:1-2; Phil. 4:2-3.
    - b. Hội thánh có tiến lên hay không tùy thuộc nhiều vào chị em hơn là anh em; hễ chị em có tình trạng thuộc linh lành mạnh thì Hội thánh sẽ tiến lên rất tốt.
  3. Đây là lí do chúng ta có gánh nặng để chỉ ra rằng thể đứng và chức năng của các chị em trong Hội thánh là cực kì quan trọng.
- G. Chúa là nguồn của mọi sự, bao gồm con người chúng ta, nhưng theo cách con người thực tiễn thì người mẹ là nguồn của nhân loại; không có người mẹ, nhân loại không thể tiếp diễn (1 Cô. 11:12); cũng vậy, các chị em là gốc rễ, cội nguồn, của Hội thánh:
1. Như không có người mẹ, nhân loại sẽ bị kết liễu thì sự tiếp nối của Hội thánh, tức người mới tập thể trong mục đích đời đời của Đức Chúa Trời (Êph. 2:15-16) tùy thuộc rất nhiều vào các chị em:
    - a. Xã hội loài người và gia đình tùy thuộc vào người mẹ nhiều hơn người cha; trong một ý nghĩa, chúng ta cần một người mẹ tốt hơn là cần một người cha tốt.
    - b. Một người cha tốt có thể làm nhiều điều tốt cho con cái ông, nhưng những điều ông làm không thực tiễn và chủ quan lắm.
    - c. Sự giúp đỡ thật sự, âm thầm, thực tiễn và chủ quan không đến từ phía người cha nhưng đến từ phía người mẹ; nếu con mất cha nhưng vẫn có một người mẹ tốt thì chúng vẫn có thể trở thành người con tốt, nhưng nếu mất mẹ, chúng sẽ mất nguồn giúp đỡ đúng đắn.
  2. Dù người nam chiếm vị trí cao hơn nhưng theo cách âm thầm, thực tế, thực tiễn và chủ quan thì tình trạng thật của gia đình tùy thuộc vào phía người nữ nhiều hơn; trong Hội thánh điều này cũng vậy.
  3. Các chị em là nhân tố trọng yếu trong nếp sống Hội thánh – La. 16:1-4, 6, 12-13.

## **Phần trích từ lời chúc vự:**

### **THỂ ĐỨNG, VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC CHỊ EM TRONG HỘI THÁNH**

Ga-la-ti 3:28 chép: “Không thể có người Do Thái hay người Hi Lạp, không thể có nô lệ hay người tự do, không thể có nam hay nữ, vì tất cả anh em đều là một trong Christ Jesus”. Trong câu này chúng ta có thể nhận ra ba cặp tương phản: người Do Thái và người Hi Lạp, nô lệ và người tự do, người nam và người nữ. Trong 1 Cô-rin-tô 12:13 có hai cặp tương phản: người Do Thái và người Hi Lạp, và nô lệ và người tự do. Ga-la-ti chương 3:28 nói rằng trong Christ không thể có người Do Thái hay người Hi Lạp, nô lệ hay người tự do, nam hay nữ, trong khi 1 Cô-rin-tô 12:13 nói rằng trong Hội thánh, tức trong Thân thể, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hi Lạp, và giữa nô lệ và người tự do. Câu này không đề cập đến người nam và người nữ. Dựa trên hai câu này, chúng ta có thể thấy rằng trong Christ, Đấng là Đầu của Thân thể, không có sự khác biệt giữa người nam và người nữ, nhưng trong Thân thể có sự khác biệt giữa người nam và người nữ, tức là giữa anh em và chị em. 1 Cô-rin-tô chương 11 nói rõ về sự khác biệt giữa người nam và người nữ, đặc biệt trong vấn đề quyền làm đầu (cc. 2-16). Điều này cho thấy rằng trong Hội thánh, sự khác biệt giữa anh em và chị em vẫn còn tồn tại. Trong Christ, sự khác biệt này không tồn tại nhưng trong Hội thánh, tức trong Thân thể, sự khác biệt giữa người nam và người nữ vẫn duy trì.

### **THỂ ĐỨNG CỦA CÁC CHỊ EM TRONG HỘI THÁNH**

Lí do tôi chỉ ra điều này là muốn nói rằng các chị em có một thể đứng quan trọng trong Hội thánh. Chúng ta không nên nghĩ rằng vì sự khác biệt giữa người nam và người nữ vẫn còn tồn tại trong Thân thể nên thể đứng của các chị em không quan trọng. Nếu đây là ý tưởng của chúng ta thì chúng ta đang sai trật. Nếu đọc toàn bộ Tân Ước, chúng ta sẽ nhận ra rằng trong nếp sống Hội thánh, từ một khía cạnh nào đó, thể đứng và chức năng của chị em quan trọng hơn của anh em.

Ba bước chính được Chúa Jesus thực hiện là nhục hóa, đóng đinh và phục sinh. Với mỗi bước này, đều có liên hệ đến một chị em, và cả ba chị em này đều tên là Ma-ri. Chúa được nhục hóa qua mẹ Ngài là Ma-ri (Mat. 1:16, 18). Ngay trước khi Ngài bị đóng đinh, Ma-ri, em của Ma-thê, đã xức dầu chân của Chúa để [sửa soạn] chôn Ngài (Gi. 12:3). Sau khi Ngài phục sinh, người đầu tiên thấy Chúa Jesus là Ma-ri Ma-đơ-len (20:1, 11-18). Như vậy, ba chị em này rất có liên hệ với ba bước chính của Chúa.

Rõ ràng sự nhục hóa của Chúa cần liên hệ đến một chị em nhưng trước khi Ngài chết, tại sao không phải là một anh em đổ dầu trên thân thể Chúa? Và vào lúc Ngài phục sinh, tại sao không phải là Phi-e-rơ hay Giăng hay anh em nào khác là người đầu tiên thấy Chúa? Điều này rất ý nghĩa. Các chị em cần nhận ra rằng họ là những người đem sự nhục hóa, sự đóng đinh và sự phục sinh của Chúa đến cho con người.

Hơn nữa, theo Lu-ca 8:2-3, khi Chúa Jesus ở trên đất, người cung ứng những điều vật chất cho Chúa và các môn đồ Ngài không phải là nhóm các anh em mà là nhóm các chị em. Trong Công vụ các Sứ đồ 12:12, sau khi Phi-e-rơ được phóng thích khỏi ngục, ông đến nhà của Ma-ri, mẹ Giăng, nơi có nhiều thánh đồ đang cầu nguyện. Buổi nhóm cầu nguyện được tổ chức trong nhà của chị em ấy đã cung ứng nhiều sự sống cho Hội thánh trong loại hoàn cảnh này.

Trong La Mã chương 16, Phao-lô đề cập đến tên của nhiều chị em trong lời chào thăm các thánh đồ. Nếu đọc tất cả các thư tín Tân Ước cho đến cuối sách Khải thị, chúng ta sẽ nhận ra rằng thể đứng và chức năng của chị em có thể quan trọng hơn của anh em. Tất nhiên, điều này không có nghĩa các anh em là vô dụng. Chúng ta có thể ví sánh các anh em như xương của thân thể vật lí và các chị em như máu. Để có một thân thể khỏe mạnh, chúng ta cần xương như bộ khung, và chúng ta cần máu để cung ứng sự sống của thân thể. Với thân thể, máu quan trọng hơn xương.

Dựa trên kinh nghiệm của tôi trong nếp sống Hội thánh, tôi học được rằng nan đề giữa các chị em thì nghiêm trọng hơn nan đề giữa các anh em. Nếu có nan đề giữa các anh em nhưng không có nan đề giữa các chị em thì tình hình không nghiêm trọng lắm. Trong Hội thánh địa phương, tôi sợ nhất là nan đề giữa các chị em. Cũng nghiêm trọng như khi chúng ta có vấn đề về máu, hễ khi nào có điều gì đó sai trật giữa vòng chị em thì Thân thể cũng có trọng bệnh. Nếu muốn Thân thể được mạnh mẽ, khỏe mạnh và cường tráng thì các chị em phải đúng đắn. Vì vậy, Hội thánh địa phương mạnh hay yếu, khỏe hay bệnh, tùy thuộc chủ yếu vào các chị em. Đây là lí do tôi có gánh nặng để chỉ ra rằng thể đứng và chức năng của các chị em trong Hội thánh là cực kì quan trọng. (Tuyển tập của Witness Lee, 1968, tập 1, “Các bài giảng khác tại Los Angeles,” sđ. 14, tr. 81-83, tiếng Anh)

### **TÂM QUAN TRỌNG CỦA CÁC CHỊ EM TRONG NẾP SỐNG HỘI THÁNH**

Điều rõ ràng là anh em và chị em thuộc về hai loại. Chúa là nguồn của mọi sự, bao gồm con người chúng ta, nhưng [nói] theo cách con người thực tiễn thì người mẹ là nguồn của nhân loại (1 Cô. 11:12). Không có người mẹ, nhân loại không thể nào tiếp diễn. Cũng vậy, các chị em là gốc rễ, cội nguồn, của Hội thánh. Như không có người mẹ, nhân loại sẽ bị kết liễu, thì sự tiếp nối của Hội thánh, tức người mới tập thể trong mục đích đời đời của Đức Chúa Trời (Êph. 2:15-16) tùy thuộc rất nhiều vào các chị em. Xã hội loài người và gia đình tùy thuộc nhiều vào người mẹ hơn là người cha. Trong một ý nghĩa, chúng ta cần một người mẹ tốt hơn là cần một người cha tốt. Một người cha tốt có thể làm nhiều điều tốt cho con cái, nhưng những điều ông làm không thực tiễn và chủ quan lắm. Sự giúp đỡ thật sự, âm thầm, thực tiễn và chủ quan không đến từ phía người cha nhưng đến từ phía người mẹ. Nếu con mất cha những vẫn có một người mẹ tốt thì chúng vẫn có thể trở thành những người con tốt, nhưng nếu mất mẹ, chúng sẽ mất nguồn giúp đỡ đúng đắn.

Dù người nam chiếm vị trí cao hơn, nhưng theo cách âm thầm, thực tế, thực tiễn và chủ quan thì tình trạng thật của gia đình tùy thuộc vào phía người nữ hơn. Trong Hội thánh điều này cũng vậy. Bất kể anh em tốt đẹp thế nào nhưng nếu chị em là nan đề thì Hội thánh sẽ gặp rắc rối. Mặt khác, nếu không có nan đề giữa các chị em thì sẽ không có nan đề trong Hội thánh. Các chị em là nhân tố của sự bình tĩnh và hòa bình, và họ cũng có thể là nhân tố của sự rắc rối và lộn xộn.

Các chị em trẻ không gây rắc rối cho Hội thánh nhiều bằng các chị em lớn tuổi. Một chị em thiếu niên có thể ngộ nghịch, nhưng loại ngộ nghịch này không gây rắc rối nhiều cho Hội thánh. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, chị em càng có thể là nan đề cho Hội thánh. Những rắc rối trong Hội thánh thường đến từ các chị em lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Đây là điều thực tế.

Tôi nói điều này không phải xem thường ai. Chúng ta tôn trọng tất cả những người mẹ. Về con người, họ là nguồn của nhân loại, và trong Kinh Thánh họ được ngưỡng mộ và nâng lên là những người mẹ của con cái Đức Chúa Trời, tức dân của Chúa, các thánh đồ (La. 16:13). Hội thánh có tiền

lên hay không tùy thuộc vào các chị em hơn là các anh em. Miễn là các chị em ở trong tình trạng thuộc linh lành mạnh thì Hội thánh sẽ tiến lên rất tốt. Tuy nhiên, nếu các chị em không lành mạnh thì sẽ có các nan đề trong Hội thánh dù các anh em mạnh mẽ thế nào. Các chị em là nhân tố trọng yếu trong nếp sống Hội thánh. (Tuyển tập của Witness Lee, 1975-1976, tập 1, “Chức năng trọng yếu của các chị em trong nếp sống Hội thánh,” tr. 129-130, tiếng Anh)

**Câu hỏi nghiên cứu:**

1. Giải thích sự khác biệt giữa việc xem xét người nam và người nữ trong Christ tương phản với trong Thân thể, tức Hội thánh.
2. Từ khía cạnh nào mà thể đứng và chức năng của chị em trong nếp sống Hội thánh thì quan trọng hơn là của anh em?
3. Dùng minh họa về máu trong thân thể và chức năng làm mẹ trong gia đình, hãy giải thích chức năng của các chị em là nhân tố trọng yếu trong nếp sống Hội thánh là như thế nào?

**Sách tham khảo và đọc thêm:**

1. Tuyển tập của Witness Lee, 1968, tập 1, “Các bài giảng khác tại Los Angeles,” số 14.
2. Tuyển tập của Witness Lee, 1975-1976, tập 1, “Chức năng trọng yếu của các chị em trong nếp sống Hội thánh”.